



ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และรัฐบาลได้นำมา กำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเทศบาลตำบลท่าตะโก ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการ สนับสนุนให้การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ตาม วัตถุประสงค์ของรัฐบาล ข้าพเจ้านางณภัทร สีสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ของ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าตะโก ขอให้คำมั่นที่จะนำพาเทศบาลตำบลท่าตะโก เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความ โปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขอให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ใน สังกัดเทศบาลตำบลท่าตะโกทุกคน ปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และดำเนินงานด้วยความ สุจริต ถูกต้อง ไม่เลือกปฏิบัติ มีความยุติธรรม และโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงกำหนดแนวทางให้พนักงานและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลท่าตะโกถือปฏิบัติและดำเนินการใน ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ด้ายความโปร่งใส มีการเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อมูลการ ดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการ ปฏิบัติงานและแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

๒. ด้านความรับผิดชอบ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ข้อผิดพลาดที่จะเกิดจากการบริหารงาน และปฏิบัติงาน

๓. ด้านปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ หรือรับสินบน

๔. ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลุกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มี ความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ ดำเนินชีวิตรวมถึงการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมการดำเนินงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็น ธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงาน ในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้าน งบประมาณ มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน และมีการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีบรรยากาศที่ดี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางณภัทร สีสุนทรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโก